

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ - LONG BIÊN VỚI NGÀY HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

Tác giả: Ngô Thị Thúy Anh

Hòa chung với không khí thi đua tưng bừng, phấn khởi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11” của ngành Giáo dục Quận Long Biên năm học 2017 -2018, trường THCS Ái Mộ đã “ra quân” dự thi “ Giáo viên dạy Giỏi” với hai tiết dạy đầu tiên của cô giáo Phạm Thùy Dương môn Giáo dục Công dân lớp 9; Cô Phạm Thùy Dương là cô giáo đã hai lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đặc biệt năm học 2016-2017 cô đạt giải Nhì cấp Quốc gia cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning.



Đến dự tiết thi GV dạy Giỏi của cô Phạm Thùy Dương có các thầy cô giáo trong ban Giám khảo của PGD & ĐT Quận Long Biên, ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo trong tổ, nhóm Văn - Sử - GDCD.

Với hai tiết dạy ở hai lớp 9 có chủ đề khác nhau: Tiết dạy 12 là: “**Làm việc có Năng suất - Chất lượng- Hiệu quả**” ở lớp 9D do cô giáo Nguyễn Thị Hà chủ nhiệm; còn ở lớp 9A do cô giáo Lưu Thị Huyền chủ nhiệm là tiết 13: “**Tọa đàm: Lý tưởng sống của Thanh niên**”, cô Thùy Dương đã thực sự chinh phục người dự bởi tác phong sư phạm cùng cách dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phân hóa đối tượng phù hợp với học sinh nhằm mục đích: Giúp học sinh nắm được kiến thức

của bài học. Hình thành kĩ năng: làm việc có kế hoạch, biết tự đánh giá hành vi lối sống của bản thân và của thanh thiếu niên trong thời kỳ hiện đại. Từ đó, các con biết đặt ra mục tiêu học tập, rèn luyện, hoạt động để thực hiện mơ ước, dự định và xây dựng cho mình thái độ đúng đắn trước những biểu hiện, lối sống có lý tưởng hoặc biết phê phán, lên án lối sống sai trái hiện vẫn tồn tại đâu đó trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.



Bên cạnh đó, trong tiết dạy của mình, cô Thùy Dương đã tổ chức các hình thức hoạt động học tập thật phong phú, đa dạng, khoa học; với những tình huống nảy sinh trong tiết học, cô đã khéo léo xử lý hết sức linh hoạt. Cả hai tiết học đều đạt được

hiệu quả cao hơn khi giữa cô và trò, giữa trò và trò có sự tương tác tốt trong hoạt động thảo luận nhóm, cách tổ chức trò chơi giữa các đội. Tiết học còn thành công hơn với đôi MC nhí dẫn chương trình hóm hỉnh, duyên dáng, chuyên nghiệp. Cứ thế, nội dung và kiến thức của bài học đã được truyền tải tới học sinh thật nhẹ nhàng mà vô cùng sâu sắc, hiệu quả.

Nhận xét và đánh giá về tiết dạy, cô Nguyễn Đà Giang - Chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Long Biên, cô Nguyễn Bích Ngân - Đại diện cho các thành viên trong ban Giám khảo đã có những ý kiến nhận xét, góp ý, những lời khen tặng cô và học trò lớp 9A, 9D. Tiết dạy của cô Thùy Dương là sự khởi đầu tốt đẹp trong mùa Giải thi Giáo viên dạy Giỏi của trường THCS Ái Mộ nói riêng và của ngành Giáo dục Quận Long Biên nói chung!

